

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : -4 ส.ค. 2562

Page :

1, ๒

No :

พีดีพีใหม่

ชง'กพช.'7ม.ค. พลังงานพร้อมแจง

ผู้จัดการรายวัน360 - กบง.

เตรียมต้นร่างแผนพีดีพีเสนอ กพช. 7 ม.ค.นี้ แม้จะมีผู้คัดค้าน เตรียมข้อมูลชี้แจงผู้เห็นต่าง แล้ว "กุลิศ" พร้อมตั้งทีมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการโดยเฉพาะ โซลาร์รูฟท็อป และไฟฟ้าจาก ชยะ

อ่านต่อหน้า 11

ต้นพีดีพีใหม่ชง'กพช.'7ม.ค.นี้-พลังงานพร้อมแจงคนเห็นต่าง

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมาได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (แผนพีดีพี) ฉบับใหม่แล้ว และเตรียมที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 7 ม.ค.นี้โดยรายละเอียดของแผนส่วนใหญ่ยังคงเดิมตามที่ได้มีการเปิดรับฟังความเห็น

"แม้ที่ผ่านมามีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดบางข้อ เช่น วิธีการคำนวณการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการผลิต

ไฟฟ้า การขาดมิติการส่งออกไฟฟ้าไปต่างประเทศ รวมถึงพลังงานหมุนเวียนที่จะเริ่มเข้าระบบหลังปี 2570 เป็นต้น และได้มีการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานสำคัญ รวมถึงกระทรวงพลังงานด้วยนั้น แต่ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการเปิดประชาพิจารณ์แล้วในระดับภูมิภาคอย่างทั่วถึง และมีการนำข้อเสนอแนะเข้ามาปรับ อย่างไรก็ตามกรณีข้อสงสัยต่างๆทางกระทรวงได้เตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัยแล้ว"แหล่งข่าวกล่าว

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า เร็วๆ นี้เตรียมตั้งทีมทำงานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่างๆ จากทุกกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนแม่บท 5 ปี (2562-

2566) ภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่ และให้การดำเนินงานในระยะยาวไม่เกิดปัญหาระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากบางประเด็นมีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์รูฟท็อป) การรับซื้อไฟฟ้าจากชุมชนตามแผนพีดีพีใหม่ที่จะเพิ่มอีก 400 เมกะวัตต์

"กรณีของโซลาร์รูฟท็อปนั้นจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมมาที่ต้องมีการดูแลแผนวงจรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่ป่าไม้ กระทรวงคมนาคมที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องโลจิสติกส์ ส่วนกรณีชยะที่จะนำมาผลิตไฟฟ้าก็จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น" นายกุลิศกล่าว

นอกจากนี้ ความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริม และอนุรักษ์พลังงานรอบใหม่ เปิดให้ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2561-25 ม.ค.2562 และเตรียมประชุมคัดเลือกโครงการช่วงกลางเดือน ก.พ.2562 ก่อนจะเริ่มอนุมัติโครงการในวันที่ 1 มี.ค.2562 โดยการจัดสรรเงินกองทุนรอบใหม่จะต้องเข้าถึงประชาชนมากที่สุด เช่น การนำเงินไปทำโครงการไฟฟ้าในโรงพยาบาลห่างไกลเมือง อาจจะมีการประเมินประสิทธิภาพการเข้าถึงประชาชนที่ห่างไกลมากที่สุด เพื่อให้เม็ดเงินกระจายอย่างทั่วถึง.